



จดหมายข่าวองค์กรผู้สูงอายุ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559

วันกตัญญูผู้สูงอายุ 2559

(8/4/59) ที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร นายวรวิทย์ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการวัน กตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 โดยมีนางตี๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชนและผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทำพิธีทางศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ กิจกรรมสงฆ์นำพระพุทธรูป ตรวจสอบสุขภาพ วัดความดันผู้สูงอายุกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต



พิธีปิดโครงการ “เข้าค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29/4/59 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชุมน้ำบางมะรวน นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการ “เข้าค่ายภาคฤดูร้อน” ประจำปี 2559 โดยมี นางดีวิรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาลคณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมโครงการอบรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 29 เมษายน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมการทำผ้าบาติก กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ กิจกรรมอบรมฝึกสอนกีฬาฟุตบอล กิจกรรมอบรมศิลปะเพื่องานอาชีพ โดยการสอนจากวิทยากรผู้ที่มีความสามารถเฉพาะสาขาวิชา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน

เทศบาลตำบลศรีสุนทรพบประชาชน ประจำปี 2559



เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10/5/59 ที่ลานกิจกรรมข้างบ้านหยีเต็ง บ้านท่าเรือ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร พบประชาชน ประจำปี 2559” โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมออกบูทกิจกรรมและประชาชนร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้การจัดกิจกรรมเทศบาลตำบลศรีสุนทรพบประชาชนประจำปี 2559 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรแลให้ความสำคัญกับการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยนำบริการของภาครัฐและเอกชน ประเภทต่างๆ ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรนอกสถานที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559



วันนี้ (31/5/2559) เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วย นางตี๋วรรณ์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ร่วมกันเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องมุสลิมในพื้นที่พร้อมกับมอบเครื่องปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอนประจำปี อิจเราะห์ศักราช 1437 (พ.ศ. 2559) ตามโครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559 ณ มัสยิดในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ซึ่งปัจจัยที่มอบได้แก่ ผลอินทผลัม ข้าวสาร น้ำตาลทราย เครื่องดื่มต่างๆ ฯลฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวศรีสุนทรเป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 5/2559



เมื่อเวลา 16.00 น. (วันที่ 5 มิถุนายน 2559) ที่สนามฟุตบอลการเคหะภูเก็ต 2 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุนทร นายโชคดี อมรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมีนายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสุนทร เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 ของตำบลศรีสุนทรได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีภายใต้ชื่อ เทศบาลตำบลศรีสุนทร คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างองค์กรในชุมชน สร้างความสามัคคีในการทำงานเพื่อร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจ ตามหลักการ ของการส่งเสริมกีฬาที่ทราบกัน ทัวไป ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักถ้อย เล่นกีฬาตามกฎกติกา อันเป็นการสร้างเสริมวินัยให้เกิดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อกันของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรให้มีความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในตำบลต่อไป สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 39 ทีม แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ประชาชนชายทั่วไป ในตำบลศรีสุนทร(ถ้วย ก)18 ทีม ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (ถ้วย ข) 5 ทีม ประเภทประชาชนชายทั่วไปในตำบลศรีสุนทร อายุ 40 ปี ขึ้นไป (ถ้วย ค) 8 ทีม และประเภท บริษัทหน่วยงานในตำบลศรีสุนทร (ถ้วย ง) 8 ทีม ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ - 26 มิถุนายน 2559ในส่วนทีมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมได้รับการสนับสนุนชุดการแข่งขันจากนายวรวิทย์ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรอีกด้วย

ลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น.

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภออกลง จังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการ ลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร บริเวณถนนบ้านลิพอนใต้สายใน ตำบลศรีสุนทร โดยโครงการ “ลานค้าชุมชน คนศรีสุนทร” จัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าจากสวนของพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสุนทรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก



โครงการการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรี



เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่(15/6/59) ที่สวนนวมินทรราชฯ 87 พรรษา นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบลศรีสุนทร ประจำปี 2559 โดยมีนางนฤมล ณรงค์ทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ กลุ่มสตรีตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มองค์กรสตรี ร่วมกันทบทวนวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของตำบล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ของสตรีในด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป



เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออกลง จังหวัดภูเก็ต
www.srisunthon.go.th
facebook : เทศบาลตำบลศรีสุนทร